



## ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง

### เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปฏิบัติราชการของพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลทุ่งทอง

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕๔) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๒๓๐ (๘) ในครั้งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่นายกเทศมนตรีกำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องถิ่นเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน (๙) ในครั้งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันแต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (๖) หรือ (๗) เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ เทศบาลตำบลทุ่งทอง จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### ๑. การลา

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ผู้ใดมีความประสงค์จะลา ครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้น ๆ และต้องจัดให้มีใบลา โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการลาโดยเคร่งครัด

#### ๒. วันมาสาย

ในครั้งปีที่แล้วมาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ต้องไม่มาสายเกิน จำนวน ๑๘ ครั้ง พนักงานเทศบาล ผู้ใดมาสายเกิน จำนวน ๒๓ ครั้ง จะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งขึ้น

ทั้งปีงบประมาณ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ต้องไม่มาสายเกินจำนวน ๑๘ ครั้ง จะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าจ้าง จะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน

#### ๓. การขาดราชการ

ในครั้งปีที่แล้วมาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ต้องขาดราชการไม่เกิน จำนวน ๓ วัน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ผู้ใดขาดราชการเกินจำนวน ๖ ครั้ง จะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งขึ้น และไม่ได้รับการเลื่อนค่าจ้าง ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นค่าตอบแทน

ทั้งนี้ การไปราชการภายในจังหวัดจะต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือต้องมีหนังสือมอบหมายให้ไปราชการ (กรณีแทน) และหากได้รับแจ้งให้ไปราชการกรณีเร่งด่วน (แจ้งด้วยวาจาทางโทรศัพท์ , โทรสาร) ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรในวันมาปฏิบัติภารกิจวันถัดมา ไม่เช่นนั้นจะถือเป็นขาดราชการ กรณีมาปฏิบัติราชการแต่ไม่ลงลายมือชื่อในสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการภายใน ๑๖.๐๐ น.ของทุกวันให้ถือว่าขาดราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายสมพงษ์ ยอดวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง